

Ta Nhớ Người (Bạch Yến)



Lê Tín Hương

The musical score is written in 4/4 time on a single treble clef staff. It consists of seven lines of music with Vietnamese lyrics underneath. The lyrics are: 'Ta nhớ người Người có nhớ ta chăng? Như chim nhớ bầu trời như cá nhớ biển khơi như thú buồn nhớ rừng Ngâm ngùi ôm nôi tiếc Như ta nhớ về người người có nhớ ta chăng? Ta nhớ người người có nhớ tha chăng? Như con sông nhớ thuyền Thuyền nhớ bến xa xăm Như ong xa nhớ vườn chiều Đông giá mênh mông Vườn xưa hoa tàn rû thành băng tuyết lạnh lùng Mình ta một bóng đường xa ngại ngùng Nhớ về cội nguồn nhớ về con sông Sông xưa nước rề đôi'. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests, with some triplets indicated by a '3' above the notes.

Ta nhớ người Người có nhớ ta chăng? Như chim nhớ bầu
trời như cá nhớ biển khơi như thú buồn nhớ rừng Ngâm ngùi ôm nôi
tiếc Như ta nhớ về người người có nhớ ta chăng? Ta nhớ
người người có nhớ tha chăng? Như con sông nhớ thuyền Thuyền nhớ bến xa
xăm Như ong xa nhớ vườn chiều Đông giá mênh mông Vườn xưa hoa tàn
rû thành băng tuyết lạnh lùng Mình ta một bóng đường xa ngại
ngùng Nhớ về cội nguồn nhớ về con sông Sông xưa nước rề đôi



đồng Người theo con nước Người mong manh đời Tà nhớ
người người có nhớ ta chăng Như cây nhớ cành rời như đường nhớ bước
chân Như -hím đàn lạnh lòng nằm im thương nhớ ngón như ta nhớ về
người người có nhớ ta chăng? Tà nhớ người người có nhớ ta
chăng? Dư âm xưa vẫn còn Vọng hoài tiếng ăn năn Tên con đốc cuộc
đời mình ta đứng đơn côi Về đâu thân đã mỏi Người khuất dấu chân người

Sheet Ta nhớ người, file .PDF

"1. Ta nhớ người người có nhớ ta chăng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Ta nhớ người của tác giả Lê Tín Hương đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Ta nhớ người
- Tác giả: Lê Tín Hương
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5124-ta-nho-nguoi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com